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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์โชคดีที่ได้ออกไปทําบุญ  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ออกอากาศน้ี คุณวิชัย วรธานีวงศ์อยู่ที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ได้เข้าไปที่สํานักสงฆ์ ได้ไปเห็นความร่วมไม้ร่วมมือก็คือ ประชาชน
ในท้องถิ่นทอดกฐินปีละคร้ัง แล้วก็มาร่วมใจช่วยกันบริจาคปัจจัยและช่วยกันดูแล ถือเป็นทิศทางที่น่าสนใจมาก 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ก่อนที่จะเข้ารายการก็ได้ทราบว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.ดนัย 
จันทร์เจ้าฉายได้ไปทอดกฐิน รู้สึกช่ืนชมท่ีทั้งสองท่านน้ีได้ไปร่วมงานทุกปี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยได้เป็น
ประธานทอดกฐินอยู่ครั้งเดียว ไปรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งเป็นช่วงที่ช่วยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา 
ประมาณเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ประเพณีทอดกฐินมีความสําคัญอย่างย่ิง คนที่มีฐานะหรือมีบารมีจะเข้ามาเป็น
ประธานทอดกฐิน ทําให้ศาสนาจรรโลงไปได้ เป็นสิ่งที่น่าช่ืนชมมาก ในปีต่อๆไป ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ต้อง
วางแผนที่จะเข้าไปเป็นประธานทอดกฐิน ก็มีวัดแถวจังหวัดชัยภูมิที่รู้จักและมีโรงเรียนเล็กๆ แห่งหน่ึง ซึ่งน.พ.
เสนอ ตัณฑเศรษฐี พ่อตาของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว ก็ได้เคยไปทํานุบํารุงทั้งวัดและ
โรงเรียน ถือเป็นจุดที่ได้กลับไปรับใช้ศาสนาด้วย ในโอกาสน้ี จึงขอส่งส่วนกุศลให้แก่ครอบครัวของคุณวิชัย วร
ธานีวงศ์และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายด้วย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ได้กล่าวอนุโมทนาและขอมอบให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ด้วย 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงกฐิน คนมักแจกซองเมื่อมีการทอดกฐิน บางคนก็จะรู้สึก

รําคาญ แม้ว่าบางคนไม่ต้องการสนับสนุน ก็ไม่ควรจะแสดงออกนอกหน้า บางครั้งคนที่รวยจริงก็หลบหน้าช่วง
เทศกาลทอดกฐิน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ทีมงานของผมคือ คุณเอราวรรณ บุญปลอด ก็ได้ทํากฐินแบบ
เล็กๆ ร่วมกับชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดสงขลา เวลาที่มีคนนําซองกฐินมาให้ ก็ควรจะถือว่า เป็นการทําบุญร่วมกัน 
อาจจะไม่ต้องทําบุญเป็นเงินจํานวนมากก็ได้ คนส่วนมากก็ไม่เข้าใจเรื่องการทอดกฐินด้วย ถ้าครั้งต่อๆไป คุณ
วิชัย วรธานีวงศ์และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายอธิบายเพ่ิมเติม ก็จะเป็นประโยชน์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รู้จัก
หลายคนที่ต้องเป็นประธานทอดกฐินที่ต้องพยายามรับหน้าที่และรวบรวมซองกฐิน ประเทศไทยมีทรัพยากรใน
ประเทศ ถ้ารวบรวมพลังให้มีมากขึ้น กฐินก็จะกลายเป็นวัฒนธรรม ตอนน้ีทอดกฐินกลายเป็นกิจกรรมที่บางคน
ไม่เข้าใจ บางคนคิดว่าต้องเสียเงิน ย่ิงคนรวยบางกลุ่มก็ย่ิงเกิดความรําคาญ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ต้องมีการสืบ
ต่อ เพราะฉะนั้นในช่วงที่พระพุทธศาสนาต้องการญาติโยมหรืออุบาสก อุบาสิกาเข้ามาช่วยทํานุบํารุงน้ัน การ
ทอดกฐินเป็นสิ่งหน่ึงที่เป็นธรรมเนียมประเพณีหลังออกพรรษาเพียงแค่หน่ึงเดือน ถ้าแต่ละคนช่วยกันตามกําลัง
ศรัทธาและกําลังทรัพย์ก็จะดี 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ออกอากาศน้ี ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายได้เดินทางไป
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคนจํานวนมากตามมาสมทบร่วมงานทอดกฐิน  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า คนที่ไปรวมทอดกฐินกับดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายมีประมาณ 200 คน มีชาว
พุทธในท้องถิ่นและจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย เหตุผลที่เลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายมีส่วน
ในการสร้างวัดและสํานักสงฆ์ ที่จังหวัดน้ีก็เป็นแห่งหน่ึงที่มูลนิธิธรรมดีก็มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง นอกจาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายยังทอดกฐินอีกหลายแห่ง เช่น จังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
อ่ืนๆ ช่วงที่ผ่านมา ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายได้เดินสายไปยังภาคอีสานเพ่ือทํานุบํารุงวัดหลายแห่ง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ขออนุโมทนาและช่ืนชมมา ณ โอกาสน้ี ถือเป็นวันที่ดี ขอให้ผู้ฟังเปิด
ใจรับเรื่องเหล่าน้ี เพราะบางคนยังมองไม่ออกเพราะเป็นเรื่องเก่ียวกับซองทําบุญ ย่ิงคนมีฐานะดีก็มองเป็นเรื่อง
น่ารําคาญ  

เดือนน้ีทั้งเดือนเป็นช่วงที่น้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพราะเป็นเดือนที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิง 
เวลาที่กล่าวถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถ้าคนมองเฉพาะภายนอก มีสนามหลวง กรมศิลปากร
และอ่ืนๆ แต่ถ้ามองจากทุนทางวัฒนธรรม ก็จะเห็นว่า ประเทศไทยมีการทํางานอย่างต่อเน่ือง แต่ประเทศอ่ืน
อาจจะทําแค่วันเดียวหรือสองวัน เช่นในสหรัฐอเมริกา ตอนที่ John F. Kennedy ถึงแก่กรรม ก็ทําพิธีฝังศพ
โดยใช้เวลาสั้นๆ และมีการยิงสลุต แต่ของไทยใช้เวลาเตรียมการท้ังหมดจริง 12 เดือนต่อเน่ืองกัน แล้วกรม
ศิลปากร กรมศาสนาถ่ายทอดความงดงามทางวัฒนธรรม  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยกล่าวอยู่ เสมอว่า แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน อย่าง
สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมมีสิทธ์ิในการครอบครองปืน กฎหมายใดที่ทําให้คนเสียสิทธ์ิในการครอบครองปืนก็ถูก
ยกเลิกไป เมื่อมีปืนแล้ว ก็อาจจะมีปัญหาการฆ่ากัน คนไทยจะไปวิจารณ์อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องเข้าใจว่า 
สหรัฐอเมริกาเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า โดยเฉพาะแถว Texas, Oklahoma มีแต่คาวบอยยิงกันเมื่อรักษาสิทธิ
เหล่าน้ัน ในชีวิตของพวกเขา ก็ต้องมีปืน เพียงแต่ปืนในยุคปัจจุบันกับปืนในยุคก่อนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาผ่าน
มาแล้วเกือบ 300 ปี ชาวอเมริกันจะปรับตัวอย่างไร เพราะไม่เหมือนสมัยก่อน เพราะเป็นปืนกลด้วย ถ้าใคร
ครอบครองปืน ก็ยิงคนได้  

ทุนทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้อง
เรียนรู้ เมื่อชาวอเมริกันมีบ้านอยู่ ก็อยากจะป้องกันตนเอง บางครั้งเกิดจากความเคยชินในอดีตที่เคยเป็น
คาวบอย แต่ปัจจุบันน้ี ปืนที่มีไม่ได้ยิงป้องกันตนเอง แต่ตอบสนองความบ้าคลั่งส่วนบุคคล 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า บทความที่เขียนในแนวหน้าทั้งเดือนตุลาคมน้ีจะเป็นการน้อมรําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนหน้าการออกอากาศคร้ัง
น้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับยูเนสโกซ่ึงได้ถวายการสดุดีพระองค์ท่าน ส่วนบทความใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ก็เป็นการติดตามพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้
ไปเย่ียมสภาสูงหรือ Senate โดยการนําของ Orrin Hatch และผู้สนับสนุนจากทั้งสองพรรคคือ Republican 
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และ Democrat มีมติออกมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นการถวายการสุดดีพระองค์ท่าน เพราะ
ความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับสหรัฐอเมริกามีความ
ลึกซึ้ง คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีทรงศึกษาที่ Boston ช่วงน้ัน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงพระ
ประชวร ท่านเคยทรงศึกษาด้านวิชาทหารเรือมาระยะหน่ึง จึงทรงทราบว่า ทหารเรือแพ้สงครามเพราะท่าน
เสด็จไปศึกษาที่ประเทศเยอรมนี จึงทรงหันมาศึกษาด้านการแพทย์ แล้วทรงศึกษาที่ Harvard ส่วนสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาด้านวิชาพยาบาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตรประสูติที่ Boston Massachusetts เวลาที่ Orrin Hatch กล่าวถวายการสดุดีพระองค์ท่าน ก็ได้
ย้อนอดีตเช่ือมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย สหรัฐอเมริกามีอายุ 250 ปีกว่า แต่มี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ไม่นับเป็นทางการ ที่ไม่มีการทูต เป็นระยะเวลานานกว่า 200 ปี ถ้าเป็น
ความสัมพันธ์ทางการทูตก็มีระยะเวลานานถึง 184 ปี บิดาของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือ ฯพณฯ สุนทร หงส์
ลดารมภ์ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาก็เคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ระยะเวลา 2 ปีในสมัยประธานาธิบดี Richard Nixon แม้ว่าสหรัฐอเมริกามีปัญหา แต่เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เรื่องการทูต เรื่องผู้แทนประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เป็นคนที่ได้รับ
ประโยชน์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะได้ไปศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าคน
จะมองสหรัฐอเมริกาอย่างไร แต่ก็ไม่ได้มี Trump คนเดียว ก็มีประโยชน์มากมาย ในการถวายการสดุดีจาก
สภาสูงครั้งน้ีเขาใช้คําว่า พระองค์ท่านทรงเป็น Leader พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชาก็ได้ไปรับเอกสารการสดุดี
ครั้งน้ี 

ทางสภาสูงก็ได้กล่าวถึงเมื่อปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่างเป็นทางการ เฝ้ารับเสด็จโดย Dwight D. Eisenhower อดีตนักการทหารยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่
ต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีในภายหลัง และมี Richard Nixon เป็นรองประธานาธิบดี เมื่อพระองค์ท่านมีพระ
ราชดํารัสต่อสภาคองเกรส รองประธานาธิบดีก็ไปยืนอยู่ข้างหลัง พระองค์ท่านทรงแสดงพระปรีชาสามารถผ่าน
พระราชดํารัสต่อทั้งสองสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานพอสมควร ตอนสุดท้าย สภาสูงได้กล่าวถวายการ
สดุดีพระองค์ท่านว่า ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านเป็นระยะเวลา 70 ปีน้ัน พระองค์ทรงรักษาสัมพันธไมตรี
อันดีมาอย่างต่อเน่ือง เมื่อมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แล้ว 
ความสัมพันธ์อันต่อเน่ือง ก็จะยังดําเนินต่อไป แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้มีวัฒนธรรมเป็นระบอบ
กษัตริย์มาก่อน แต่เวลาที่กล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยเฉพาะที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเสด็จไปศึกษาด้านการแพทย์ที่ 
Harvard และยังมีร่องรอยสถานท่ีประสูติที่น่ัน มีแม้กระทั่ง Mahidol Square ทําให้คนที่ผ่านไปที่น่ันมี
ความรู้สึกที่ดี 
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การเยือนสหรัฐอเมริกาคร้ังน้ีของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชาเป็นการไปรับเอกสารการสดุดีจาก Orrin 

Hatch นอกจากน้ียังมีผู้ร่วมสนับสนุนการถวายสดุดีอีกคนคือ John McCain ซึ่งเป็นอดีตนักรบที่ Arizona 
บุคคลเหล่าน้ีเป็นนักการเมืองที่มีความเข้าใจในทุนทางวัฒนธรรมอย่างมากเพราะฉะน้ันก็ต้องนําประวัติศาสตร์
เหล่าน้ีออกมาเผยแพร่ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย 200 ปีแล้วก็เป็นทางการแบบการทูต 
184 ปี สมัยที่บิดาของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือ ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์เป็นเอกอัครราชทูต ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ก็ได้เห็นการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต เห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในคํากล่าวถวายสุดดีพระองค์ท่าน มีการกล่าวถึงสมัยสงครามเวียดนาม ซึ่งไทย
ได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ครั้งหน่ึงประเทศไทยเคยมีสนธิสัญญา SEATO เก่ียวกับการป้องกันประเทศ มี
หลายประเทศร่วมเป็นสมาชิก สมัยก่อนน้ันเป็นการทําสงครามระหว่างลัทธิประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ ถ้า
สหรัฐอเมริกาไม่มา วันหน่ึงประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้ ในปัจจุบันน้ีทั้งสองลัทธิก็เป็นมิตร
กัน ในประเทศไทย เคยมีการต่อสู้กันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับรัฐบาลไทย ในที่สุด ถ้าไม่มีม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมทหรือพลเอกชาติชาย ชุณหะวันที่บินไปเจรจาให้สงบศึก ประเทศไทยก็อาจจะเป็นบริวารประเทศหน่ึง
ของประเทศจีนหรือประเทศคอมมิวนิสต์ก็ได้ ผู้ฟังรายการควรติดตามเหตุการณ์เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิด สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือ ประเทศในโลกต่างก็เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างสูง
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สุดท้าย จะมีการประชุมใหญ่ของ UNESCO เดือนพฤศจิกายนน้ีที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งศ.ดร.
จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของ UNESCO จะมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไปร่วม
ประชุม มีผู้แทนฝ่ายสังคมศาสตร์คือ ศ.สุริชัย หวันแก้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุม ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์จึงได้ขอให้ผู้แทนรัฐบาลไทยท้ังระดับนักวิชาการและระดับรัฐมนตรีขอบคุณที่ทาง UNESCO ให้
เกียรติ 

 
ภาพบรรยากาศประชุมคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2560 โดยวาระการประชุมตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม   
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 

โดยเฉพาะคราวที่แล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้กล่าวว่า UNESCO ถวายการสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นบุคคลต้นแบบด้าน Lifelong Learning ท่านเรียนรู้
ตลอดชีวิต ปัจจุบันน้ีกศน.จะปรับวุฒิให้คนเรียนจบม.6 ไปเรียนต่อปริญญาตรีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้สังคม
ระดับชุมชนมีหลักสูตรที่ทําให้พวกเขาอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตร สิ่งแวดล้อมและเรื่องอ่ืนๆ นักเรียน
เหล่าน้ีก็ยากจน แต่ก็คงต้องมีครูกศน.ที่มีความสามารถไม่ใช่สอนให้ท่องจําอย่างเดียว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ก็พยายามลงไปยังชุมชนเหล่าน้ี พัฒนาให้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ นายกอบต.ก็สนใจ แต่ก่อน นายก
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อบต.ส่วนใหญ่ก็สนใจเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อเรียนจบ ก็ลืมทุกอย่างเพราะเรียนในสิ่งที่ไม่
เก่ียวกับชีวิตของตน มีเพียงแต่เครื่องประดับที่เรียกว่า ปริญญาโท ซึ่งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ผู้นําท้องถิ่นเหล่าน้ี
ก็มีปริญญาโทเต็มไปหมด 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า มี Line อันหน่ึงส่งกลับมาว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีพระราชดํารัสกับนักดนตรีว่า เวลาที่เกษียณอายุแล้ว ควรจะไป New 
Orleans ด้วยกันเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นนักดนตรีที่โปรดดนตรีแจ๊ส ในความเป็นจริง หลังจากเกษียณอายุ
แล้ว ทรงมีพระชนมายุต่อไปอีกเกือบ 30 พรรษา เสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุ 89 พรรษา ในช่วงเกษียณอายุ 
ท่านทรงงานที่มีคุณค่ามากโดยเพราะพระราชทานกําลังใจให้คนเกษียณอายุ บางคนที่เพ่ิงเกษียณอายุก็คิดแต่
จะอยู่บ้านเล้ียงหลาน แต่ถ้าดูบทบาทของพระองค์ท่านอย่างโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริและมูลนิธิชัย
พัฒนาก็เกิดขึ้นในยุคที่พระองค์ท่านทรงเกษียณอายุแล้ว พระราชทานกําลังใจให้คนไม่มีอะไรจะทํา โดยเฉพาะ
คนที่เป็นข้าราชการ เช่น พลเอก ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อพ้นจากตําแหน่ง ท่านเหล่าน้ีก็ไม่ทราบว่าจะทําอะไร
ต่อไป ในความเป็นจริงแล้ว ควรมาฟังวิทยุ ไปดูสิ่งต่างๆ เรียนรู้จากพระองค์ท่าน อย่างเรื่อง Lifelong 
Learning มีการนําไปดําเนินการอย่างกว้างขวางโดย UNESCO สร้างบรรยากาศการปะทะกันทางปัญญา 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า สิ่งต่างๆ ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กรุณาแบ่งปันยังมีอีก
มาก ถ้าท่านใดเข้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้า อ่านคอลัมน์บทเรียนจากความจริง จะพบกับหลากหลาย
เรื่องราวจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านที่คนทั้งโลกได้เรียนรู้และนําไปใช้ เวลาที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกคร้ัง คุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็อด
เสียดายแทนคนไทยไม่ได้ เพราะพระองค์ท่านทรงมีพระราชดํารัสที่เป่ียมไปด้วยเมตตา แล้วประชาชนชาวไทย
ได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้ ดังน้ันชาวไทยก็ควรจะต้องนํามาประยุกต์ใช้ได้ดีกว่า
หลายประเทศ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เวลาที่ได้ฟังคุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็เหมือนการได้ปะทะกันทางปัญญา
ในระดับเล็กๆ 2 คน ประเด็นที่สําคัญที่สุดในการออกอากาศคร้ังน้ีคือ หลังเกษียณอายุ คนไทยบางกลุ่มไม่รู้จะ
ทําอะไร มีคํากล่าวว่า คนที่เกษียณอายุแล้วไม่มีอะไรทํามักจะตายเร็ว บางคนที่สมัยยังเป็นอธิบดีก็หาเงินเป็น
หมื่นล้านบาท พอวันแรกที่ไม่ได้เป็น ไม่มีโต๊ะทํางาน กลับบ้านก็ไม่รู้จะทําอะไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เกษียณ
มานานแล้ว คําว่า เกษียณ หรือ ไม่เกษียณ เป็นคําพูดตามกฎหมายมากกว่า แต่ในทางพฤตินัย มีเรื่องจะทํา
มากมาย แต่เรื่องที่จะทําต้องมีการเตรียมตัว ถ้าไม่เตรียมตัว งานที่จะเกิดขึ้น มันก็ไม่เกิด เมื่อสร้างงานแล้ว ก็
ต้องมีเวทีแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถ้านําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ก็ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์จะเขียนบทความเกี่ยวกับพระองค์ท่านทั้งเดือน ในคํากล่าวถวายสดุดีจากสภาสูงได้ระบุว่า พระองค์ท่าน
ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลจากคณะกรรมการแห่งชาติของโลก ของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าใจว่า คง
เป็นกังหันชัยพัฒนา แสดงให้เห็นว่า คนไทยก็สามารถจดสิทธิบัตรมีทรัพย์สินทางปัญญาได้ 


